



เกษตรกรคนเก่ง

ปลายปีนี้นอกจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงแล้ว หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยกำลังจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่จัดว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยไม่แพ้การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ นั่นก็คือการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2 หรือ การประชุม WORLD CONGRESS เวทีการประชุมระดับนานาชาติที่จะรวมผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อการพัฒนาชนบทจากทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกมาร่วมประชุมที่กรุงเทพมหานคร โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาชนบททวีปเอเชียเกษตรกรไทยยึดกรับหน้าที่เจ้าภาพใหญ่อย่างเต็มตัว วันนี้คือฉันทน์เกษตรกรคนเก่งจึงอยากจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกันว่า WORLD CONGRESS นั้นคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และ มีความสำคัญอย่างไรกับ "คนไทย"



เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและชนบทที่สมดุลและยั่งยืนของโลก มีกำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้น มีข้อแม้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจาก 5 สมาคม ใน 5 ภาคพื้นทวีปดังกล่าวด้วย

เดือนกันยายน ปี 2549 ธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะประธานสมาคมสินเชื่อเกษตรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APRACA) ได้ประกาศในที่ประชุมภาคีสมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WORLD CONGRESS ครั้งที่ 2 ในปี 2550

แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยเพิ่งจะพ้นจากเหตุการณ์ปฏิวัติมาได้เพียงไม่กี่วัน จึงทำให้นานาชาติขาดความเชื่อมั่น และขอให้เลื่อนการจัดงานออกไปในปี 2551 ซึ่ง ธ.ก.ส.ก็เข้าใจ แต่จะขอฉายวิดีโอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความยาว 7 นาที ที่เตรียมมาให้ที่ประชุมได้ชม ปรากฏว่าหลังจากได้รับชมแล้ว ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสินเชื่อเกษตร



WORLD CONGRESS หรือ การประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก คือเวทีการประชุมระดับโลกของสมาคมสินเชื่อชนบท 5 สมาคม จาก 5 ภาคพื้นทวีป ได้แก่ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภาคพื้นยุโรป ภาคพื้นลาตินอเมริกา ภาคพื้นแอฟริกา และ ภาคพื้นตะวันออกไกลและแอฟริกาเหนือ ที่จัดขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรและพัฒนาชนบท รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

WORLD CONGRESS

การประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก



และชนบทโลกครั้งที่ 2 ในปี 2550 ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมกองทัพเรือโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ประธาน เลขาธิการ และผู้บริหารของ 5 สมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ สมาคม APRACA จากภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาคม



CICA จากภาคพื้นยุโรป สมาคม ALIDE จากภาคพื้นลาตินอเมริกา สมาคม AFRACA จากทวีปแอฟริกา และ สมาคม NENARACA จากภาคพื้นตะวันออกไกลและแอฟริกาเหนือ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ องค์กรสินเชื่อและพัฒนาชนบท ธนาคาร องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น FAO , IFAD , GTZ เป็นต้น แข็งความจำนงขอเข้าร่วมประชุม



ด้วย โดยสมาชิกส่วนใหญ่สนใจที่จะมาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสได้ติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการพัฒนาชนบทของแต่ละภูมิภาคของโลก ผ่านหัวข้อของการประชุม



5 หัวข้อ ได้แก่ ความพอเพียงด้านอาหาร, ความเสมอภาคของชาวชนบทในระดับฐานรากเกี่ยวกับการรับบริการทางการเงิน, ผลกระทบของภาวะแวดล้อมและภูมิภาคต่อการให้บริการทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชนฐานรากและบทบาทขององค์กรเอกชน - องค์กรสาธารณะในการให้บริการทางการเงินแก่ระดับฐานราก

ที่สำคัญก็คือการจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้นำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเวทีโลกอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์ปาฐกในเรื่องดังกล่าว พร้อมจัดกิจกรรมนำผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติเข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านในหลาย ๆ พื้นที่ด้วย

ธ.ก.ส.จึงขอเชิญชวนคนไทยทุก ๆ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสินเชื่อเกษตรและชนบทโลก ครั้งที่ 2 หรือ งาน 2nd WORLD CONGRESS เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลสู่การรับรู้และนำไปปรับใช้ในระดับสากล

31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายนนี้ ที่หอประชุมกองทัพเรือ